

แบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่
ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตราชเทวี)

ประเด็นสำคัญ

- ๑. เครือข่าย Si Ayutthaya Road goes green ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของถนนศรีอยุธยา จำนวน ๒๗ หน่วยงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาถนนศรีอยุธยาในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ๒. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ปัญหาหนึ่งคือ ปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันค่าฝุ่น pm ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องเร่งหามาตรการและวิธีการแก้ไขจัดการโดยด่วนที่สุด
- ๓. สาเหตุหนึ่งของปัญหาค่าฝุ่น pm ๒.๕ ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาการจราจรที่มีผู้คนใช้รถยนต์ส่วนตัวจำนวนมาก สภาพการจราจรติดขัด และแออัด
- ๔. ถนนศรีอยุธยาซึ่งเป็นถนนสายหนึ่งที่มีความหนาแน่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการขนาดใหญ่หลายหน่วยงาน และเป็นเส้นทางสัญจรไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง และยังเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนจตุรทิศซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จึงทำให้มีประชาชนใช้ถนนศรีอยุธยาเป็นทางสัญจรจำนวนมาก

แนวทางการแก้ไข

หน่วยงานริมถนนศรีอยุธยา ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดถนนศรีอยุธยา ด้วยการล้างทางเท้า เก็บขยะ กวาดใบไม้ ฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณถนนศรีอยุธยาทั้งสองฝั่ง เพื่อให้ถนนศรีอยุธยามีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับแผนระดับ กทม.
กิจกรรม Big Cleaning Day ทั้งสองฝั่งของถนนศรีอยุธยา	๑. ลดปัญหาค่าฝุ่น pm ๒.๕ บริเวณถนนศรีอยุธยา ๒. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ๒. เพื่อจุดประกายและปลุกกระแสในพื้นที่โดยรอบถนนศรีอยุธยาได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ๔. สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนบนถนนศรีอยุธยา	จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สองฝั่งของถนนศรีอยุธยา จำนวน ๓ ครั้ง	ไม่มี	ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	

แบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญ (สำนักงานเขตดุสิต) ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตดุสิต)

ประเด็นสำคัญ ปัญหาขยะตกค้าง จากการทำขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง การสะสมของวัชพืชในคลอง ทำให้คูคลองตันขึ้น ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาทางน้ำของประชาชน ฯลฯ ซึ่งในพื้นที่เขตดุสิต มีคลองสายหลักที่สำคัญ ๆ หลายสาย ได้แก่ คลองผดุงกรุงเกษม คลองเปรมประชากร คลองสามเสน คลองบางกระบือเชื่อมต่อกคลองบางทองกลาง มีสภาพไม่สวยงามน่ามอง ควรแก่การแก้ไขปรับปรุง

แนวทางการแก้ไข ประชาคมเครือข่ายเขตดุสิต ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองในพื้นที่ ให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่นปลอดภัย โดยอาศัยการบูรณาการจากประชาคมเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ปฏิบัติร่วมกันให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมคลอง มีความรักและมิจิตสำนึกกันที่อยู มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยกันพัฒนาคูคลองและปรับภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลอง ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ทั้งยังสามารถใช้เป็นทางคมนาคมสัญจรทางน้ำ ได้อีกหนึ่งเส้นทาง

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับแผนระดับกทม.
<p>โครงการสนับสนุนเครือข่ายประชาคมสังคมเพื่อร่วมผลักดันพัฒนาเมือง</p> <p>: พัฒนาคลองในพื้นที่เขตดุสิต (คลองสวย ชวนกันรักษา)</p>	<p>๑.ร่วมมือบูรณาการระหว่างประชาคมสมาชิกเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลอง (ในพื้นที่เขต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.เพื่อแก้ไขปัญหาทางกายภาพของคลอง เช่น ลดปัญหาขยะตกค้าง ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง และสัตว์พาหนะนำโรค ลดปัญหามลพิษทางน้ำ ลดวัชพืชที่สะสมลำคลองต้นเขินในคลอง ฯลฯ</p>	<p>คลองในพื้นที่เขตดุสิต</p>	<p>-ไม่มี-</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>ด้านที่ ๕ มหานคร ประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมภิบาล เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนนโยบาย และการดำเนินงานผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีนโยบายที่เข้ามามีผลต่อประชาชนอย่างแท้จริง มาตรการที่ ๑ การสร้างเวที/เครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร</p>

แบบกำหนดโครงการและกิจกรรมตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่
ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

ประเด็นสำคัญ ในพื้นที่เขตห้วยขวางมีชุมชนจำนวนมากประสบปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและปัญหาที่อยู่อาศัย. การจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเกิดการรวมตัวกัน. ให้ตระหนักถึงปัญหา. พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดเป้าหมาย. วัตถุประสงค์. และค่านิยม. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ในการดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อม. รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อม. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย. อันจะส่งผลให้กิจกรรมพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

แนวทางการแก้ไข จัดกิจกรรมการให้ความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง. อย่างน้อย. 1. กิจกรรมรณรงค์โครงการ. โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนางานที่เชิงรุกโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคมและหน่วยงานต่างๆ. ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในกรทำความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน.

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสอดคล้อง
ทำความสะอาดและพัฒนาเขตห้วยขวาง	1. เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่เขตห้วยขวางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการทำความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนในชุมชน 2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของทุกภาคส่วนในชุมชนพื้นที่เขตห้วยขวาง	จัดกิจกรรมการพัฒนางานที่อย่างน้อย 1 กิจกรรม/โครงการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน รีมคลองลาดพร้าว (ชุมชนร่วมใจพิบูล 2) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนทับแก้ว	กับแผนระดับ กทม. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตห้วยขวาง ด้านที่ ๕ มทานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมภิบาล เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงาน ทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง มาตรการที่ ๑ การสร้างเวที/กลไก/เครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

แบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่
ของungskุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพญาไท)

ประเด็นสำคัญ

บริบทพื้นที่ของเขตพญาไท เป็นย่านธุรกิจและพักอาศัย เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วด้วยรถไฟฟ้า BTS จึงมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่หลายหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ กระทรวงการคลัง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานประมง, กรมประชาสัมพันธ์, สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕, ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่, EXIM bank, SME bank เป็นต้น จึงทำให้เกิดย่านการค้า อาหาร แหล่งช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ๆ มากมายในพื้นที่ แต่ยังคงขาดสถานที่ที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งวัดได้ต้นเป็นวัดที่สำคัญในพื้นที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย แต่ปัญหาพื้นที่ภายในวัดยังขาดทัศนียภาพที่สวยงามแนวทางการแก้ไข

สร้างเครือข่ายประชาคม เพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการปรับปรุงทัศนียภาพของวัดได้ต้นให้มีความสวยงามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือนให้เกิดการสร้างรายได้ภายในชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับแผนระดับกรม.
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดได้ต้น	๑. เพื่อจัดตั้งเครือข่ายประชาคมวัฒนธรรมเขตพญาไท ๒. เพื่อสร้างความร่วมมือภาคสังคมในการพัฒนาพื้นที่ ๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนการสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่	๑. เกิดความร่วมมือของภาคประชาสังคมภายใต้รูปแบบของเครือข่ายประชาคม ๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้	ไม่มี	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านที่ ๖ มหานคร ประชาธิปไตย มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนวัตกรรมที่ยาว ระดับโลก เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว ระดับโลก

แบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่

ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเด็นสำคัญ หลังจากเกิดภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อผู้ประกอบการในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยตรง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน OTOP และของดีของอร่อยในพื้นที่เขต เมืองจันทน์ขาวไทยและชาวต่างชาติลดน้อยลง

แนวทางการแก้ไข ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการผลักดันการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตเป็นไป เป็นการท่องเที่ยวระยะใกล้และให้โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลเป็นเครื่องมือในการกระตุ้น เช่น โครงการคนละครึ่ง

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับแผนระดับ กทม.
1. กิจกรรมถนนคนเดินวงเวียน 22 กรกฎาคม ครั้งที่ 1	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าชุมชน หรือจำหน่ายสินค้า OTOP หรือ Bangkok Brand	ผู้ประกอบการ OTOP ของดีของอร่อยในพื้นที่เขต	ไม่ใช้งบประมาณทางราชการ	11 - 13 ธันวาคม 2563	แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 พ.ศ.2561 - 2565
2. กิจกรรมถนนคนเดินวัดสุนทรธรรมทานและถนนพะเนียง	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าชุมชน หรือจำหน่ายสินค้า OTOP หรือ Bangkok Brand	ผู้ประกอบการ OTOP ของดีของอร่อยในพื้นที่เขต	ไม่ใช้งบประมาณทางราชการ	26 - 30 มีนาคม 2564	แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 พ.ศ.2561 - 2565
3. กิจกรรมถนนคนเดินวงเวียน 22 กรกฎาคม ครั้งที่ 2	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าชุมชน หรือจำหน่ายสินค้า OTOP หรือ Bangkok Brand	ผู้ประกอบการ OTOP ของดีของอร่อยในพื้นที่เขต	ไม่ใช้งบประมาณทางราชการ	3 - 7 เมษายน 2564	แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 พ.ศ.2561 - 2565
4. โครงการกิจกรรม "งานประจำปีวันออกพรรษา และงานรำลึก 50 ปี มิตรชัย บัญชา"	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความปรองดองของประชาชนภายในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน	ไม่ใช้งบประมาณทางราชการ	2 - 8 ตุลาคม 2563	แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 พ.ศ.2561 - 2565

แบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่
ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระนคร)

แบบ P1

ประเด็นสำคัญ ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลอง ปัญหาขยะตกค้างจากการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง การสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่าง ๆ ในคลอง ทำให้คูคลองตันขึ้น เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง คลองโ่ง่ง่างเป็นหนึ่งในคลองสำคัญของเขตพระนคร และปัจจุบันได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กรุงเทพมหานคร มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งได้รับความนิยมมาก ทำให้ประชาชนสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้ประสบปัญหาขยะมูลฝอยในคลองและบริเวณโดยรอบแนวทางการแก้ไข ประชาคมย่านคลองโ่ง่ง่าง ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ พัฒนาปรับปรุง และดูแลรักษาภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองโ่ง่ง่าง ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น โดยอาศัยการบูรณาการจากภาคประชาคมเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานและแก้ไขปัญหาด้วยกัน ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมคลอง มีความรักและมิจิตสำนึกรักถิ่นที่อยู่ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองโ่ง่ง่าง ให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับแผนระดับบทม.
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ : กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโ่ง่ง่าง	๑. เพื่อสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากประชาชน เครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการพัฒนาปรับปรุง ดูแลรักษา สภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองโ่ง่ง่างให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒. เพื่อให้คลองโ่ง่ง่างและบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ปลอดภัย	๑. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากประชาคมเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการพัฒนาปรับปรุง ดูแลรักษาภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองโ่ง่ง่างให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ๒. คลองโ่ง่ง่างและบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ปลอดภัย	ไม่มี	๑ ก.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะอาดสวยงาม มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มาตรการที่ ๑ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสำรวจ ออกแบบ วางแผนพัฒนาพื้นที่ และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า และคลองสายหลักในย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑.๑ เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ มาตรการที่ ๑ สถานหน่วยงานและภาคประชาสังคมจัดทำเครือข่ายความร่วมมือแก้ปัญหาดูแลรักษา

แบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตวังทองหลาง)

ประเด็นสำคัญ

การจัดสรรสวัสดิการต่างๆของภาครัฐนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง ต่อการช่วยเหลือหรือการดำรงชีพ นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางกลุ่มหรือบางคนไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้เนื่องจาก ความรู้ สถานะ หรือความพร้อมในการเข้าถึงสวัสดิการ ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวัน และขาดการช่วยเหลือในช่วงที่ยากลำบาก ในการที่จะพัฒนาสถานะหรือเศรษฐกิจของตนเอง ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม นอกจากนี้ประชาชนบางกลุ่มอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน การที่รอภาครัฐช่วยเหลืออาจไม่ทันการอันเนื่องมาจากระยะเวลาดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข

ตั้งนั้นประชาชนในชุมชนจึงสังเกตเห็นความสำคัญของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีหลากหลายสถานะ จึงร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของชุมชน ขึ้นมาเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนด้วยกัน ด้วยการลดข้อจำกัดหรือระเบียบต่างๆที่แตกต่างจากระบบราชการ ทำให้เข้าถึงสวัสดิการได้ง่ายมากขึ้นและอยู่ใกล้ชิดกับที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันได้ง่ายมากขึ้น การติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มเปราะบางและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ส่งเสริมเรื่องการออมเงินทำให้มีวินัยในการใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับแผนระดับ กทม.
กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวังทองหลาง	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระดับชุมชน-สำนักงานเขต หนุนเสริมการทำงานของคนงานระดับชุมชนและสหภาพคนทำงาน ดูแลผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดชุมชนคุณธรรม ดำเนินการโดยไม่แสวงหากำไร 	<p>เป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อสร้างเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวังทองหลาง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> กองทุนสวัสดิการชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ๓๐ ไร่ กองทุนสวัสดิการชุมชนคลองพลับพลา ๔๖ ไร่ กองทุนสวัสดิการชุมชนวัดเทพศิลา กองทุนสวัสดิการร่วมสามัคคี 	๖๖๐,๐๐๐.-	ตุลาคม ๒๕๖๓-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	<p>ความสอดคล้องกับแผนระดับ กทม.</p> <p>แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้</p>

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับแผนระดับ กทม.
		<p>๕. กองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมสามัคคี</p> <p>๖. กองทุนสวัสดิการชุมชนน้อมเกล้า</p> <p>๗. กองทุนสวัสดิการชุมชน ๙ พัฒนา</p> <p>๘. กองทุนสวัสดิการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา</p> <p>๙. กองทุนสวัสดิการชุมชนทรัพย์สินเก่า</p> <p>๑๐. กองทุนสวัสดิการชุมชนรามคำแหง ๕๓</p> <p>๑๑. กองทุนสวัสดิการชุมชนลาดพร้าว ๕๑</p> <p>๑๒. กองทุนสวัสดิการเครือข่ายสลัม ๔ ภาค</p> <p>๑๓. กองทุนสวัสดิการเครือข่ายคพสช.</p> <p>- จัดสวัสดิการที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ มี ๑๒ ประเภท ดังนี้</p> <p>๑. สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร</p> <p>๒. สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/</p>			<p>สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี</p>

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับแผนระดับ กทม.
		<p>รักษาพยาบาล</p> <p>๓. สวัสดิการด้านผู้สูงอายุ</p> <p>๔. สวัสดิการกรณีเสียชีวิต</p> <p>๕. สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส/พิการ</p> <p>๖. สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ</p> <p>๗. สวัสดิการเพื่อการศึกษา</p> <p>๘. สวัสดิการประเพณีวัฒนธรรม</p> <p>๙. สวัสดิการค่ารถไปโรงพยาบาล</p> <p>๑๐. สวัสดิการค่าตอบแทนคนะ กรรมการบริหาร</p> <p>๑๑. สวัสดิการให้กู้ยืมฉุกเฉิน (ปลอดดอกเบี้ย)</p> <p>๑๒. สวัสดิการด้านผู้ประสภัย</p>			

แบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่
ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตดินแดง)

ประเด็นสำคัญ.....เนื่องจกสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา.2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมาก ทำให้จำนวนเตียงใน
สถานพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์พักคอยรอรอดังกล่าว มีไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อ

แนวทางการแก้ไข.....จัดทำโครงการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและป้องกันภาวการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา.2019 (COVID-19) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
ชุมชนเขตดินแดง ได้รับทราบถึงแนวทางการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา.2019 (COVID-19) ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ความสอดคล้อง กับแผนระดับ กทม.
โครงการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและป้องกันกา รติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในชุมชน เขตดินแดงได้รับทราบ ถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อ ตนเองหรือสมาชิก ครอบครัวติดเชื้อไวรัส ดังกล่าว	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ ๕ คน ประกอบด้วยฝ่ายพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมกับเครือข่ายชุมชนใน พื้นที่เขตดินแดง ลงพื้นที่ ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง	-	เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔	แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ด้านที่ 5 มหานคร ประชาธิปไตย มิติที่ 5.2 เมื่อธรรมภิบาล เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนนโยบายและ การดำเนินงาน ทั้งผ่านกลไกที่เป็น ทางการและไม่ทางการ โดยนโยบายมี เป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

แบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่
ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์)

ประเด็นสำคัญ

ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองโอ่งอ่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการส่งผลให้คลองโอ่งอ่างมีทัศนียภาพที่สวยงาม ประกอบด้วยศูนย์เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพัฒนาคลองโอ่งอ่างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เอื้ออำนวยแก่คนรุ่นใหม่ของกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้น ประชาคมในเขตพื้นที่สัมพันธวงศ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแล รักษาสภาพ พัฒนา และส่งเสริมความเป็นย่านคลองโอ่งอ่างสืบไป จึงแต่งตั้งประชาคมย่านคลองโอ่งอ่างเขตสัมพันธวงศ์ขึ้นมาเพื่อดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม กำกับดูแล ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แนวทางการแก้ไข

เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่บริเวณคลองโอ่งอ่าง ให้เกิดความยั่งยืน จึงจำเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมของผู้ค้า และผู้นำชุมชนในพื้นที่ โดยการจัดตั้งกลุ่มประชาคมย่านคลองโอ่งอ่าง เขตสัมพันธวงศ์ ขึ้นมาเพื่อดำเนินการให้คำปรึกษา เสนอแนะข้อคิดเห็นแก่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เกี่ยวกับปัญหา การแก้ปัญหา การพัฒนา วรรณะ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการค้า การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ และความสวยงามของย่านคลองโอ่งอ่าง

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับแผน ระดับ กทม.
ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง	<p>๑. เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาคลองโอ่งอ่างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. เพื่อสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ ผู้ค้าในพื้นที่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP</p> <p>๓. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงิน ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ</p>	<p>๑. ผู้ค้าในพื้นที่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP</p> <p>๒. ผู้สนใจในการแสดงออกด้านต่าง ๆ</p> <p>๓. ประชาชนทั่วไป</p>	ไม่มี	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับแผน ระดับ กทม.
	๔. เพื่อสนับสนุนพื้นที่ให้กับผู้ สนใจในการแสดงออกด้านต่าง ๆ ๕. เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการจัด กิจกรรมพิเศษ หรือวันสำคัญต่าง ๆ				